



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองควบคุมโรคติดต่อ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๐๐๕ หรือ ๘๐๗๘)

ที่ กท ๐๗๐๘/ ๐๗๕๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบเอ

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยกลุ่มที่ ๑-๖ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑-๖๘

เนื่องด้วย กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ได้รับแจ้งการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ จากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และชลบุรี โดยจากรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอ สะสมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบผู้ป่วยจำนวน ๓๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม ๐.๖๑ รายต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต และสถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเอ ในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เขตที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ บางพลัด บางกอกน้อย ทวีพัฒนา ปทุมวัน และ ดินแดง ตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะมีการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ สำนักอนามัย จึงขอความร่วมมือส่วนราชการของท่านดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบเอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังนี้

๑. เฝ้าระวัง กลุ่มอาการไข้ตัวเหลือง ตาเหลือง หากพบผู้ป่วยให้ ส่งไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมรายงานผู้ป่วย ตามระบบ รง ๕๐๖ (Epi-net) โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ คนวัยแรงงาน และในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นปริมาณมาก เช่น เรือนจำ สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
๒. เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แจกเตือนอาสาสมัครสาธารณสุข (ออสส.) เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอในชุมชน
๔. จัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็วกรณีพบการระบาดในพื้นที่เป็นกลุ่มก้อน พร้อมส่งรายงานการสอบสวนโรค
๕. ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ โดยการเสริมสร้างสุขนิสัยส่วนบุคคลที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เน้นการล้างมือ การกำจัดอุจจาระตามหลักสุขาภิบาล และการเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด โดยเฉพาะเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดความรู้และแนวทางการป้องกันควบคุมผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอนามัย [www.bangkok.go.th/health](http://www.bangkok.go.th/health) หรือเว็บไซต์ของกองควบคุมโรคติดต่อ [www.bmadcd.go.th](http://www.bmadcd.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายวงวัฒน์ ลีวัชรชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย